



ที่ สคช.ว. ๑๑๙๕/๒๕๖๗

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  
๑๑๗๗ อาคารเฟิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น ๑๔  
ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเข้าใช้ E-Workforce Ecosystem Platform (EWE)  
ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

ตามที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้มีการพัฒนา E-Workforce Ecosystem Platform (EWE) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านกำลังคนของประเทศจากแต่ละหน่วยงานให้เป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) อยู่บนโครงสร้างเดียวกัน โดยแพลตฟอร์มดังกล่าวมีเป้าหมายหลักสำคัญ คือการให้คนมีงานทำและเป็นกลไกการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) อีกทั้งยังเป็นระบบที่สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งภายใต้ระบบ EWE ประกอบด้วยการเก็บประวัติข้อมูลด้านการศึกษา ผลงานประสบการณ์ทำงาน ประวัติการฝึกอบรมต่างๆ ผ่านระบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-portfolio) โดยผู้ใช้งานสามารถสร้างเรซูเม่แบบอัตโนมัติที่นำไปสู่การมีงานทำผ่านระบบจับคู่งาน (Job Matching) กับสถานประกอบการต่าง ๆ หรือการค้นหาทักษะเพื่อประเมินความรู้ของตนเอง ด้วยระบบ Career Guidance and Skill Check นำไปสู่การแนะนำอาชีพและให้ความรู้ด้านอาชีพที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล อีกทั้งยังสามารถค้นหารายชื่อหลักสูตร หน่วยงานฝึกอบรมที่จะช่วยเพิ่มทักษะ (Up-Skill) หรือพัฒนาทักษะ (Re-Skill) หรือสร้างทักษะใหม่ที่จำเป็น (New-Skill) สามารถใช้ได้ทั้งรายบุคคลหรือผู้ประกอบการนำไปใช้เพื่อการพัฒนาบุคลากรได้ รวมถึงมีระบบ E- Coupon ที่จะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเก็บสะสมสมรรถนะที่เกิดจากการเรียนรู้ การฝึกอบรมไว้ได้ที่ระบบสั่งสมสมรรถนะการเรียนรู้ (Competency Credits Bank) นำไปสู่การได้รับคุณวุฒิวิชาชีพกับคุณวุฒิการศึกษาเพื่อการยกระดับสมรรถนะกำลังคนของประเทศต่อไปในอนาคต)

ในการนี้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) มีแผนงานในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเข้าใช้ E-Workforce Ecosystem Platform (EWE) ให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และนักศึกษา ให้แก่สถานศึกษาในเครือข่ายของท่าน จึงขอความอนุเคราะห์ท่านในการร่วมดำเนินการ และประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศึกษาในเครือข่ายของท่านในการกำหนดแผนการจัดกิจกรรมร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อนำไปสู่การลงทะเบียนใช้งานระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-portfolio) พร้อมทั้งการได้รับสิทธิประโยชน์จาก E-Coupon การฝึกอบรมและเข้าสู่โลกการทำงานผ่านระบบจับคู่งาน (Job Matching)

ทั้งนี้ งบประมาณในการร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และขอความกรุณาท่านกรอกแบบตอบรับร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าวภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ตาม QR Code ด้านล่าง เพื่อสถาบันฯ จักได้สามารถวางแผนดำเนินการจัดการต่อไป และมอบหมายนางสาวณัฐรัตน์ชชา รัชฉวีวรรณ นักประชาสัมพันธ์ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวจุลลดา มีจุล)

ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ



แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม  
ส่งเสริมการเข้าใช้  
E-Workforce Ecosystem  
Platform

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

นางสาวณัฐรัตน์ชชา รัชฉวีวรรณ

โทร. ๐๘๘ ๙๖๒ ๔๒๖๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ natchnatcha@tpqi.go.th